



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๕ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าว มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗๔ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการหักทวงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอรุณ อินทลักษณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (จังหวัดชายแดนใต้)

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑	นางรัตนา ธีระโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ต.๕๐๖๗) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	๕๐๕๔	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ๒. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการเกษตร	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป